

Số: 32/BC-UBKT

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO

Công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra năm học 2019 - 2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Chương trình công tác năm học 2019-2020 của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra năm học 2019 - 2020 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo

Ngay từ đầu năm học 2019 - 2020, Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam đã xây dựng và ban hành chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra năm học 2019 - 2020; chỉ đạo ủy ban kiểm tra các công đoàn trực thuộc xây dựng chương trình công tác năm học; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, chuyên đề công tác tài chính và thực hiện tốt công tác tiếp đoàn viên, người lao động.

Trong học kỳ I, Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác năm học 2019 - 2020. Học kỳ II, do tình hình dịch Covid - 19 và theo chỉ đạo chung các trường cho học sinh, sinh viên nghỉ học và tổ chức dạy học trực tuyến, do đó kế hoạch kiểm tra, giám sát đã có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ và Thường trực CĐGD Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam đã điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát cho phù hợp với tình hình chung của cả nước và của Ngành Giáo dục. Khi kết thúc dịch đợt 1 (tháng 5/2020), Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra các đơn vị trực thuộc vừa tham gia các công tác theo chỉ đạo của chuyên môn, vừa điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, giám sát cho phù hợp với tình hình của đơn vị; đồng thời thực hiện tốt công tác tiếp nhận và phối hợp giải đáp các ý kiến của đoàn viên và người lao động; tham mưu đề xuất với ban chấp hành công đoàn có những đề xuất với lãnh đạo đơn vị hỗ trợ nhà giáo, người lao động khó khăn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động phòng chống dịch.

Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam đã tham mưu ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn và chỉ đạo các đơn vị tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết; ban hành các công văn và biểu mẫu chỉ đạo ủy ban kiểm tra công đoàn trực thuộc báo cáo số liệu kết quả thực hiện nghị quyết 06b/NQ-TLĐ, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra 6 tháng cuối năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; tham mưu ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện Quyết định số 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020 về việc ban hành Quy định về việc công đoàn giải quyết và

tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, Quyết định số 684/QĐ-TLĐ ngày 08/6/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn.

2. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của ủy ban kiểm tra

2.1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với tổ chức công đoàn cùng cấp và cấp dưới

2.1.1. Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Trong năm học 2019- 2020, Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam đã đề xuất với Thường trực tổ chức các Đoàn Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn tính đến thời điểm hiện tại được 10 cuộc đối với 10 công đoàn cơ sở trực thuộc, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Kết quả triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XV và 07 chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn Giáo dục Việt Nam nửa nhiệm kỳ 2018 - 2023;

- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ của công đoàn cơ sở từ năm học 2018 - 2019 đến thời điểm kiểm tra;

- Công tác chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Trường; việc thực hiện chế độ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; mối quan hệ giữa Công đoàn với Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường; vai trò của Công đoàn đối với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong nhà trường.

- Các loại hồ sơ, sổ sách (Các quy chế, chương trình, nghị quyết, kế hoạch hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra; hồ sơ phát triển đoàn viên, sổ theo dõi đoàn viên; hồ sơ công tác kiểm tra, công tác nữ công, công tác dân chủ cơ sở; công tác theo dõi, lưu trữ công văn đi, đến...).

Kết quả: Qua kiểm tra, các đơn vị đều thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ, chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và CĐGD Việt Nam; tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn cơ sở; tổ chức nhiều hoạt động chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động nâng cao năng lực cho đoàn viên và người lao động; thực hiện tốt công tác tham gia quản lý, thực hiện dân chủ cơ sở, xây dựng đoàn kết nội bộ; có nhiều hoạt động sáng tạo, phong phú, hiệu quả; đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị và đoàn viên đánh giá cao vai trò của công đoàn trong nhà trường. Ban chấp hành công đoàn cơ sở tâm huyết, nhiệt tình trách nhiệm, có năng lực và tạo được uy tín đối với đoàn viên.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã chỉ rõ một số hạn chế như hồ sơ, thể thức văn bản còn có chỗ chưa đúng quy định; có đơn vị việc xây dựng chương trình công tác toàn khóa còn chưa bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; đồng thời, đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn các đơn vị điều chỉnh, bổ sung đúng quy định.

Qua các cuộc kiểm tra, các đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cán bộ công đoàn và ủy ban kiểm tra các công đoàn cơ sở về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn và nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đoàn Kiểm tra cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở khắc phục kịp thời các

hạn chế và báo cáo về Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam, đồng thời gửi các hồ sơ bổ sung để minh chứng. Với sự hướng dẫn cụ thể, chỉ rõ những ưu điểm và hạn chế đối với từng nội dung kiểm tra, từng loại hồ sơ của các đoàn kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra đều đánh giá cao chất lượng các cuộc kiểm tra và sự hướng dẫn của các thành viên đoàn kiểm tra.

Thực hiện quy chế phối hợp giữa CĐGD Việt Nam với Liên đoàn Lao động các tỉnh, CĐGD Việt Nam đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức khảo sát hoạt động công đoàn mang tính chất ngành nghề đối với CĐGD tỉnh. Qua khảo sát cho thấy CĐGD tỉnh Thanh Hóa đã nhận được sự chỉ đạo kịp thời và sâu sát của Liên đoàn Lao động tỉnh và sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh góp phần triển khai các công tác công đoàn bám sát yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục trong tình hình mới; thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động của địa phương; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành và vận dụng phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương; phối hợp với liên đoàn lao động cấp huyện trong việc triển khai các nhiệm vụ có tính chất ngành nghề. Tuy nhiên, việc phối hợp chỉ đạo các hoạt động mang tính ngành nghề và việc nắm bắt số liệu đối với công đoàn các cơ sở giáo dục, các trường học thuộc khối các quận, huyện quản lý còn bất cập; việc triển khai thực hiện quỹ Xã hội của CĐGD Việt Nam còn khó khăn.

2.1.2. Đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở

Trong năm học 2019 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch covid-19 nhưng ủy ban kiểm tra các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và triển khai thực hiện tốt việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đồng thời điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình của đơn vị.

Trong năm học, ủy ban kiểm tra các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ được 759 cuộc, trong đó: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra được 59 cuộc, công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra được 700 cuộc; có 143 cuộc kiểm tra đồng cấp và 616 cuộc kiểm tra công đoàn cấp dưới.

2.2. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn

Năm học 2019 - 2020, Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không phát hiện dấu hiệu vi phạm nên không tiến hành cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đồng thời cũng không xử lý kỷ luật hoặc kiến nghị xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của CĐGD Việt Nam.

Các công đoàn cơ sở đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức và 02 cán bộ, đoàn viên cùng cấp; kiểm tra 03 tổ chức và 01 cán bộ, đoàn viên công đoàn cấp dưới; kết quả: không có tổ chức công đoàn và cán bộ, đoàn viên vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.

2.3. Kiểm tra, giám sát việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn

2.3.1. Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam đã tổ chức kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản năm 2019 của CĐGD Việt Nam. Kết quả cho thấy: Ban Chấp hành và Thường trực CĐGD Việt Nam đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý công tác tài chính công đoàn; thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tài chính; hồ sơ chứng từ lưu trữ cẩn thận, khoa học, có đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định của Tổng Liên đoàn. Ban Tài chính đã tham mưu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tài chính. Đặc biệt là việc tiếp thu và khắc phục một số hạn chế theo ý kiến của đoàn kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn và kết luận kiểm tra đồng cấp năm 2018.

Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam đã phối hợp với Ban Tài chính tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tài chính của 27 công đoàn, trong đó có 02 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 25 công đoàn cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị thực hiện tốt công tác báo cáo dự toán, quyết toán, trích nộp kinh phí, đoàn phí; đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; hồ sơ chứng từ hầu hết các đơn vị thực hiện theo quy định; tuy nhiên còn một số lỗi thiếu ngày tháng, chữ ký trong 1 số ít hồ sơ, có 1 vài hóa đơn mua hàng còn ghi tên đơn vị mua hàng là tên trường.

2.3.2. Đối với công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở

Trong năm học 2019-2020, các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc đã kiểm tra tài chính đồng cấp được 158 cuộc; kiểm tra tài chính công đoàn cấp dưới được 458 cuộc; có 5/5 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp đạt chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.

2.4. Công tác giám sát việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn, quy định của Đảng và Nhà nước

2.4.1. Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Trong năm học, Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam tổ chức được 03 cuộc giám sát chuyên đề; đồng thời thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với công đoàn cùng cấp và công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam thực hiện giám sát thường xuyên hoạt động của CĐGD Việt Nam bằng phương pháp trực tiếp: thông qua các buổi hội ý Thường trực, các cuộc họp của cơ quan; gặp gỡ trao đổi trực tiếp với lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các ban để thăm nắm tình hình; thông qua đọc, nghiên cứu các báo cáo của văn phòng, các ban chuyên môn, báo cáo của cơ sở; nắm tình hình thông qua các chuyến công tác cùng các ban chuyên môn và trao đổi trực tiếp với cán bộ, đoàn viên công đoàn tại cơ sở hoặc qua các kênh thông tin khác liên quan.

Thông qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam đã tham gia ý kiến với Thường trực CĐGD Việt Nam góp phần triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công đoàn năm học 2019 - 2020.

2.4.2. Đối với công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở

Ủy ban kiểm tra các công đoàn cơ sở trong năm học đã tổ chức giám sát chuyên đề được được 410 cuộc, trong đó có 166 cuộc đối với tổ chức và 248 cuộc đối với cán bộ công đoàn; ủy ban kiểm tra các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không tổ chức giám sát chuyên đề.

Bên cạnh đó, ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở tích cực trong thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức và cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn, quy định của Đảng và Nhà nước.

2.5. Tham mưu, xử lý kỷ luật tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo quy định

Năm học 2019 - 2020, CĐGD Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không có trường hợp nào của tổ chức công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Các công đoàn cơ sở trong năm học đã xử lý kỷ luật 02 đoàn viên, trong đó 01 đoàn viên xử lý kỷ luật hình thức khiển trách và 01 đoàn viên xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo.

2.6. Giải quyết và tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật

2.6.1. Đối với Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Trong năm học, Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động. Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam đã nhận được 01 đơn phản ánh của đoàn viên và 01 đơn kêu cứu của đoàn viên do Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn chuyển đến, cả 02 đơn đều không thuộc thẩm quyền giải quyết của CĐGD Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam đã trao đổi nắm bắt thông tin về cả 02 trường hợp, chuyển đơn và hướng dẫn các đơn vị giải đáp ý kiến của đoàn viên, có giải pháp hỗ trợ và bảo vệ đoàn viên theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam đã tham gia trả lời 15 ý kiến của đoàn viên thông qua các kênh: Tổ tư vấn pháp luật và fanpage của CĐGD Việt Nam.

2.6.2. Đối với công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở

Trong năm học, công đoàn cấp trên cơ sở không nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động. Các công đoàn cơ sở đã tiếp nhận 01 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của công đoàn và đã chủ động giải quyết; 02 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn, trong đó có 01 đơn khiếu nại có nội dung liên quan đến công đoàn và đã được công đoàn cơ sở tham gia giải quyết; 01 đơn tố cáo nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; đối với các đơn không thuộc thẩm quyền, công đoàn cơ sở đã chuyển đến nơi có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

2.7. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn đối với ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kỹ năng thương lượng cho cán bộ công đoàn trong đó có chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn

các cấp. Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát tại công đoàn cấp dưới đã hướng dẫn cụ thể nghiệp vụ công tác ủy ban kiểm tra, giám sát cho các ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn các đơn vị; đồng thời thông tin, trao đổi, hướng dẫn các đơn vị chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra; cử cán bộ làm báo cáo viên cho các lớp tập huấn của các công đoàn trực thuộc theo đề xuất của các đơn vị.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở tham gia nghiêm túc đợt tập huấn của CĐGD Việt Nam; chủ động tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn và cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

3. Đánh giá chung

3.1. Ưu điểm

Ủy ban kiểm tra CĐGD các cấp đã thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác năm học, bám sát kế hoạch, chương trình của ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Phần lớn ủy ban kiểm tra các công đoàn thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo chỉ đạo của ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên; thực hiện tốt việc báo cáo thông tin hai chiều; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng cao; thực hiện tốt công tác kiểm tra tài chính đồng cấp; nhiều đơn vị có đầy đủ các hồ sơ kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam; công tác tiếp đoàn viên và người lao động được thực hiện tốt nên hạn chế được số lượng đơn khiếu nại, tố cáo.

3.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

- Ban chấp hành một số công đoàn cơ sở chưa thật quan tâm, chỉ đạo ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp trong việc xây dựng kế hoạch đảm bảo các chỉ tiêu và triển khai tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.

- Ủy ban kiểm tra một số công đoàn cơ sở chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát; chưa chú ý đến tỷ lệ kiểm tra công đoàn cấp dưới theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam; còn một số cán bộ ủy ban kiểm tra chưa đầu tư thời gian cho công tác ủy ban kiểm tra do đó còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ.

- Một số ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch kiểm tra mới chỉ chú ý đến số lượng, chưa thật quan tâm đến chất lượng cuộc kiểm tra, thời gian một cuộc kiểm tra còn quá ngắn; kết luận kiểm tra của một số đơn vị còn ghi chung chung, không chỉ rõ ưu điểm và hạn chế để đơn vị được kiểm tra khắc phục; việc đôn đốc, giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra của một số đơn vị chưa tốt.

- Việc thực hiện báo cáo định kỳ của ủy ban kiểm tra một số công đoàn cơ sở còn chậm, có đơn vị không thực hiện báo cáo; còn có số liệu báo cáo chưa chính xác do chưa nghiên cứu kỹ nội dung biểu mẫu báo cáo; báo cáo của ủy ban kiểm tra của một số đơn vị còn giao cho văn phòng công đoàn cơ sở xây dựng, nhưng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra không rà soát nên có nội dung chưa đúng quy định của ủy ban kiểm tra.

- Một số đơn vị công tác lưu trữ báo cáo và hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát chưa tốt, có đơn vị còn chưa lưu đủ hồ sơ theo quy định.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2020- 2021

Ủy ban Kiểm tra CĐGD Việt Nam tiếp tục tập trung chỉ đạo ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

1. Xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm học 2020 - 2021 và tổ chức thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo tỷ lệ, chỉ tiêu theo chỉ đạo của ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra tài chính đồng cấp theo quy định.
2. Tổ chức Hội thi Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn năm 2020.
3. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới.
4. Thực hiện báo cáo công tác kiểm tra, giám sát định kỳ 6 tháng cuối năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định của ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên; thực hiện nghiêm túc chế độ họp của ủy ban kiểm tra công đoàn, chế độ báo cáo ban chấp hành công đoàn cùng cấp và ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên theo quy định.
5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra theo quy định và chỉ đạo ủy ban kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; tự chấm điểm, phân loại ủy ban kiểm tra công đoàn cấp mình, đồng thời tổ chức phân loại ủy ban kiểm tra công đoàn cấp dưới.
6. Thực hiện tốt công tác tiếp đoàn viên và người lao động; kịp thời kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết và các quy định của công đoàn; giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thắc mắc của đoàn viên, lao động kịp thời và đúng quy định.

Nơi nhận:

- UBKT TLD;
- UV BCH, UBKT CĐGDVN;
- UBKT các công đoàn trực thuộc CĐGDVN;
- Website CĐGDVN;
- Lưu: VT, VP UBKT CĐGDVN.

**TM. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Ngọc Ân

**KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN
VÀ GIÁM SÁT NĂM HỌC 2019 - 2020**

TT	Cấp công đoàn	Số liệu về kiểm tra chấp hành Điều lệ					Số liệu về giám sát					Ghi chú
		Số cuộc kiểm tra	Trong đó		Số có khuyết điểm, vi phạm		Số cuộc giám sát	Trong đó		Số có khuyết điểm, vi phạm		
			Kiểm tra CĐ cùng cấp	Kiểm tra CĐ cấp dưới	Tổ chức CĐ cùng cấp	Tổ chức CĐ cấp dưới		Tổ chức	Cán bộ	Tổ chức	Cán bộ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CĐ Giáo dục VN	10	0	10	0	0	03	03	0	0	0	
2	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở	59	05	54	0	0	0	0	0	0	0	
3	Công đoàn cơ sở	700	138	562	0	0	410	166	248	0	01	
Tổng cộng		769	143	626	0	0	413	169	248	0	01	

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

**TM. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Ngọc Ân

KẾT QUẢ KIỂM TRA KHI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM ĐIỀU LỆ, NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ,
CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ĐOÀN VÀ SỐ LIỆU VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT NĂM HỌC 2019 - 2020

T T	Cấp công đoàn	Số cuộc kiểm tra				Số vi phạm		Số bị xử lý kỷ luật												
		Kiểm tra cùng cấp		Kiểm tra cấp dưới		Tổ chức	Cán bộ, đoàn viên	Tổ chức			Cán bộ						Đoàn viên			
		Tổ chức	Cán bộ, đoàn viên	Tổ chức	Cán bộ, đoàn viên			Khiển trách	Cảnh cáo	Giải tán	Khiển trách	Cảnh cáo	Hạ bậc lương	Cách chức	Khai trừ	Buộc thôi việc	Khiển trách	Cảnh cáo	Khai trừ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	CD Giáo dục VN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	CD cấp trên trực tiếpCS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Công đoàn cơ sở	04	02	03	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	01	0
Tổng cộng		04	02	03	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	01	0

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

TM. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM



Nguyễn Ngọc Ân

KẾT QUẢ KIỂM TRA VIỆC THU, PHÂN PHỐI, SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2019 - 2020

TT	Cấp công đoàn	Kiểm tra đồng cấp						Kiểm tra cấp dưới						Ghi chú
		Số lần kiểm tra	Truy nộp 2% KPCĐ	Truy nộp 1% ĐP	Truy nộp để ngoài số KT	Truy nộp khác	Tổng truy nộp	Số lần kiểm tra	Truy nộp 2% KPCĐ	Truy nộp 1% ĐP	Truy nộp để ngoài số KT	Truy nộp khác	Tổng truy nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	CD Giáo dục VN	01	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	
2	Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở	06	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0	
3	Công đoàn cơ sở	152	0	0	0	0	0	407	0	0	0	0	0	
Tổng cộng		159	0	0	0	0	0	485	0	0	0	0	0	

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

**TM. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Ngọc Ân

**KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
NĂM HỌC 2019-2020**

TT	Cấp công đoàn	Số lượt người đến khiếu nại, tố cáo	Số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn				Số đơn thư KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác				Kết quả							
			Số đơn khiếu nại		Số đơn tố cáo		Số đơn khiếu nại		Số đơn tố cáo		Số người được trở lại làm việc	Số người được hạ mức kỷ luật	Số người được giải quyết về các quyền lợi khác					
			Số đơn nhận được	Số đơn được giải quyết	Số đơn nhận được	Số đơn được giải quyết	Số đơn nhận được	Số đơn được CĐ tham gia giải quyết	Số đơn nhận được	Số đơn được CĐ tham gia giải quyết			Số tiền bồi thường hỗ trợ (ngàn đồng)	Số người được giải quyết về lương	Số người được giải quyết về BHXH	Số người được giải quyết về BHYT	Số người được giải quyết về BHTN	Số người được giải quyết về trợ cấp thôi việc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	CĐ Giáo dục VN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CĐ cấp trên trực tiếp CS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CĐCS	01	01	01	0	0	02	01	01	0	0	0	0	01	0	0	0	0
Tổng cộng		01	01	01	0	0	02	01	01	0	0	0	0	01	0	0	0	0

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2020

TM. ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM
ỦY BAN
KIỂM TRA

Nguyễn Ngọc Ân